

Phụ lục
DANH MỤC NHIỆM VỤ THUỘC ĐỀ ÁN
HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐMST QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025 (ĐỀ ÁN 844)
BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 215/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)



TT	Tên nhiệm vụ	Mục tiêu	Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì	Yêu cầu nội dung nhiệm vụ	Yêu cầu kết quả cần đạt được	Phương thức tổ chức thực hiện
1	2	3	4	5	6	7
1	Hỗ trợ hoạt động và liên kết của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại các trường đại học và viện nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội.	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng và triển khai chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khởi nghiệp ĐMST và liên kết hoạt động giữa các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội trong nước, nước ngoài. - Tăng số lượng và chất lượng các nhóm khởi nghiệp ĐMST ở Việt Nam từ các trường đại học, viện nghiên cứu. - Trang bị kiến thức cơ bản về khởi 	<ul style="list-style-type: none"> - Có năng lực tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức; - Có danh sách chuyên gia, cộng tác viên, cố vấn và văn bản xác nhận tham gia của người giảng dạy, người hướng dẫn thực hành về tư duy, kiến thức cơ bản về khởi nghiệp ĐMST; - Xây dựng, sử dụng chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khởi nghiệp ĐMST đã được thực hiện hiệu quả ở trong nước hoặc nước ngoài. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các khóa học lý thuyết và thực hành định hướng, tư duy; tọa đàm, hội thảo để trang bị kiến thức cơ bản về khởi nghiệp ĐMST trong các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội. - Xây dựng quy trình lựa chọn, hình thành được các nhóm khởi nghiệp ĐMST tiềm năng. - Có đánh giá của học viên đối với hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức. - Xây dựng phương án đàm phán, ký kết thoả thuận hợp tác liên kết tiếp nhận các nhóm được huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST khác trong/ngoài nước. - Cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 	<ul style="list-style-type: none"> - Vận hành được mô hình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST có hiệu quả tại viện nghiên cứu/trường đại học, tổ chức chính trị - xã hội và có được sự liên kết hoạt động với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST khác. - Hình thành được các nhóm khởi nghiệp ĐMST tiềm năng. 	Lựa chọn tối đa 02 tổ chức độc lập, 02 liên danh để triển khai loại hình dự án này

		<p>ng nghiệp ĐMST trong các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội.</p>		<p>844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị.</p>		
2	<p>Hỗ trợ hoạt động của các tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức nâng cao về khởi nghiệp ĐMST.</p>	<p>- Xây dựng và triển khai chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức nâng cao, chuyên sâu về khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực cụ thể (giáo dục, y tế, du lịch, nông nghiệp, công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4) và liên kết hoạt động với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. - Nâng cao chất lượng nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST thông qua việc huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức nâng cao về các mô hình kinh doanh, phương thức gọi vốn và các kiến thức, kỹ năng, công cụ cần thiết khác</p>	<p>- Có năng lực tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức; - Có danh sách chuyên gia, cộng tác viên, cố vấn và văn bản xác nhận tham gia của người giảng dạy, người hướng dẫn thực hành các môn học nâng cao, chuyên sâu về khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực cụ thể; - Có chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức nâng cao, chuyên sâu về khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực cụ thể đã được thực hiện hiệu quả ở trong nước hoặc nước ngoài.</p>	<p>- Tổ chức các khóa học lý thuyết và thực hành, tọa đàm, hội thảo chuyên đề về khởi nghiệp ĐMST cho các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. - Có đánh giá của học viên đối với hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức. - Xây dựng phương án đàm phán, ký kết thỏa thuận hợp tác liên kết, tiếp nhận các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST được huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST khác (vườn ươm, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, ...) trong/ngoài nước. - Cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị.</p>	<p>- Xây dựng và triển khai được chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức nâng cao, chuyên sâu về khởi nghiệp ĐMST trong một số lĩnh vực mà Việt nam có tiềm năng. - Nâng cao số lượng, chất lượng của dự án khởi nghiệp ĐMST về sản phẩm/dịch vụ, công nghệ ứng dụng, mô hình kinh doanh, khả năng tăng trưởng về quy mô thị trường.</p>	<p>Lựa chọn tối đa 02 tổ chức độc lập, 02 liên danh để triển khai loại hình dự án này</p>

		cho các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực cụ thể.				
3	Hỗ trợ hoạt động và liên kết các tổ chức thúc đẩy kinh doanh khởi nghiệp ĐMST.	<ul style="list-style-type: none"> - Đẩy mạnh hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn thực hành kỹ năng gọi vốn cho khởi nghiệp ĐMST thông qua các tổ chức thúc đẩy kinh doanh; - Liên kết hoạt động của các tổ chức thúc đẩy kinh doanh với tổ chức đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ở phạm vi quốc gia, quốc tế; - Nâng cao số lượng và chất lượng giao dịch đầu tư vốn cho khởi nghiệp ĐMST; - Nâng cao giá trị của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; thúc đẩy tăng trưởng nhanh 	<ul style="list-style-type: none"> - Có năng lực tổ chức chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức tập trung cho các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; - Có danh sách chuyên gia, cộng tác viên, cố vấn, nhà đầu tư và văn bản xác nhận tham gia của người giảng dạy, người hướng dẫn thực hành xây dựng mô hình/phương án kinh doanh, tư vấn đầu tư, tài chính, marketing, phát triển sản phẩm/dịch vụ mới, công nghệ, sở hữu trí tuệ, công nhận và lưu hành sản phẩm, các kỹ năng thuyết trình, gọi vốn, kiến thức nâng cao, chuyên sâu về khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực cụ thể; - Có chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các khóa học lý thuyết và thực hành; tổ chức tọa đàm, hội thảo, cuộc thi, sự kiện gọi vốn cho khởi nghiệp ĐMST; triển khai hoạt động liên kết tổ chức sự kiện, trao đổi chuyên gia, cố vấn, thực tập, kiến tập; - Có đánh giá của các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tham gia đối với hoạt động hỗ trợ huy động vốn và hoạt động liên kết. - Cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động hỗ trợ huy động vốn đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp của tổ chức thúc đẩy kinh doanh được thể hiện ở: Số lượng và quy mô các thương vụ gọi được vốn đầu tư của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; giá trị giao dịch thoái vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng/mua bán/sáp nhập doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; - Số lượng và quy mô các hợp đồng mua sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, số lượng các thỏa thuận/hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST thông qua các tổ chức thúc đẩy kinh 	Lựa chọn tối đa 02 tổ chức độc lập, 02 liên danh để triển khai loại hình dự án này

		<p>và khả năng gọi vốn của doanh nghiệp ĐMST từ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nâng cao chất lượng hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn, thực hành kỹ năng gọi vốn của các tổ chức thúc đẩy kinh doanh. 	<p>thức nâng cao, chuyên sâu về khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực cụ thể đã được thực hiện hiệu quả ở trong nước hoặc nước ngoài.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thoả thuận hợp tác với các đối tác trong nước, nước ngoài để triển khai khóa huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức và hoạt động nâng cao kỹ năng gọi vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. 		doanh.	
4	<p>Nâng cao năng lực cá nhân quản lý, vận hành tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, tổ chức đầu tư vốn cho khởi nghiệp ĐMST.</p>	<p>Hình thành đội ngũ năng lực tốt về quản lý, điều phối, vận hành các loại hình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, tổ chức đầu tư vốn khởi nghiệp ĐMST.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Có kinh nghiệm tổ chức hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, tổ chức sự kiện khởi nghiệp ĐMST; - Có danh sách chuyên gia, cố vấn, cộng tác viên và thoả thuận hợp tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn, tư vấn hỗ trợ/nâng cao năng lực quản lý, vận hành tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, tổ chức đầu tư vốn cho khởi nghiệp ĐMST; - Có thoả thuận hợp tác tư vấn, hỗ trợ xây dựng, 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các khóa học lý thuyết và thực hành, tọa đàm, hội thảo chuyên đề, trao đổi chuyên gia, thực tập, kiến tập, liên kết, hợp tác, tham gia sự kiện trong nước, nước ngoài để nâng cao năng lực xây dựng, quản lý, vận hành tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, tổ chức đầu tư vốn khởi nghiệp ĐMST. - Có đánh giá của học viên đối với hoạt động bồi dưỡng kiến thức lý thuyết và thực hành về năng lực quản lý, vận hành tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, tổ chức đầu tư vốn cho khởi nghiệp ĐMST. - Cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp 	<ul style="list-style-type: none"> - Huấn luyện, nâng cao năng lực được cho các cá nhân thực hiện việc xây dựng, quản lý, điều phối, vận hành các loại hình tổ chức hỗ trợ, đầu tư vốn cho khởi nghiệp ĐMST. - Có thêm các nhóm/đội ngũ (đã qua huấn luyện) triển khai công việc tại các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, tổ chức đầu tư vốn cho khởi nghiệp ĐMST. 	<p>Lựa chọn tối đa 02 tổ chức độc lập, 01 liên danh để triển khai loại hình dự án này</p>

			<p>phát triển tổ chức hỗ trợ, đầu tư vốn cho khởi nghiệp ĐMST với các cơ sở huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, nghiên cứu/ứng dụng/triển khai, doanh nghiệp, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;</p> <p>- Có thỏa thuận hợp tác với nhà tư vấn, nhà đầu tư, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST khác ở trong nước, nước ngoài.</p>	<p>đổi mới sáng tạo liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị.</p>		
5	<p>Nâng cao năng lực, xây dựng mạng lưới và hỗ trợ hoạt động của huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp ĐMST (coaches/mentors).</p>	<p>- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm cố vấn, huấn luyện khởi nghiệp ĐMST cho các chuyên gia, nhà tư vấn tham gia hoạt động cố vấn, huấn luyện (coach/mentoring) cho các nhóm cá nhân/doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST.</p> <p>- Thúc đẩy xây dựng mạng lưới kết</p>	<p>- Có danh sách và thỏa thuận hợp tác với các chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm trong huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, huấn luyện, cố vấn khởi nghiệp ĐMST ở trong nước, nước ngoài.</p> <p>- Có thỏa thuận hợp tác với tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu/ứng dụng/triển khai, doanh nghiệp, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội.</p>	<p>- Tổ chức các khóa huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, tọa đàm, hội thảo, tổ chức và tham gia sự kiện ở trong nước, nước ngoài để nâng cao năng lực, kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện, cố vấn khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực có tiềm năng.</p> <p>- Tổ chức các hoạt động tương tác với nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST để bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực, kỹ năng cho</p> <p>- Có đánh giá của học viên đối với hoạt động huấn luyện, cố vấn, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực.</p>	<p>- Nâng cao năng lực cho các chuyên gia, doanh nhân về cách thức truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng huấn luyện, cố vấn hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trong các lĩnh vực tiềm năng.</p> <p>- Hình thành và phát triển mạng lưới huấn luyện, cố vấn khởi nghiệp ĐMST để tham gia hỗ trợ hoạt động của các nhóm</p>	<p>Lựa chọn tối đa 04 liên danh triển khai loại hình dự án này</p>

		<p>nổi hoạt động của các Cố vấn khởi nghiệp ĐMST trong các lĩnh vực tiềm năng ở phạm vi quốc gia, quốc tế.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức sự kiện, hoạt động liên kết mạng lưới huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp ĐMST trong các lĩnh vực tiềm năng, ở phạm vi quốc gia, quốc tế. - Cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị. 	<p>cá nhân/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST và thúc đẩy liên kết quốc tế.</p>	
6	<p>Nâng cao năng lực nhà đầu tư cá nhân và thúc đẩy liên kết và hoạt động tương tác giữa các nhà đầu tư, nhà tư vấn và doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thu hút nhà đầu tư từ các thành phần kinh tế, hiệp hội tham gia hoạt động đầu tư cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. - Liên kết hoạt động các nhà đầu tư cá nhân trong nước và mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài. - Tăng số lượng và chất lượng các thương vụ đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST trong nước. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có khảo sát thực trạng, đánh giá nhu cầu, tiềm năng của các nhà đầu tư trong nước/nước ngoài - Có thoả thuận hợp tác với hiệp hội, doanh nghiệp có tiềm năng đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST. - Có thoả thuận hợp tác với đối tác có kinh nghiệm đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST trong nước/nước ngoài. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và thực hành về đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST. - Tổ chức thực hiện hoạt động thúc đẩy hợp tác giữa nhà đầu tư, nhà tư vấn và doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. - Có đánh giá của học viên đối với hoạt động nâng cao năng lực. - Tổ chức các đoàn công tác trong nước, nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm, liên kết hợp tác đầu tư với các đối tác. - Xây dựng quy chế, điều lệ hoạt động nội bộ của tổ chức/mạng lưới liên kết nhà đầu tư. - Xây dựng báo cáo hoạt động thúc đẩy kết nối/giao dịch đầu tư của mạng lưới. - Cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ 	<p>Hình thành, duy trì hoạt động của mạng lưới/hội/hiệp hội khởi nghiệp ĐMST có sự liên kết, hợp tác giữa các nhà đầu tư, nhà tư vấn và doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.</p>	<p>Lựa chọn tối đa 02 liên danh triển khai loại hình dự án này</p>

				<p>thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị.</p>		
7	<p>Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST cho cán bộ quản lý của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và cơ sở nghiên cứu, đào tạo</p>	<p>- Nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST cho các cán bộ quản lý trong các cơ quan Nhà nước Trung ương, địa phương và các tổ chức chính trị xã hội, cơ sở nghiên cứu, đào tạo</p>	<p>- Có năng lực tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao năng lực. - Có sự cam kết tham gia huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của các chuyên gia có kinh nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST. - Có văn bản đề nghị hoặc thỏa thuận hợp tác của các cơ quan, tổ chức về nhu cầu huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý thuộc các cơ quan liên quan tới hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở nghiên cứu, đào tạo.</p>	<p>- Tổ chức các khóa huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về khởi nghiệp ĐMST các cán bộ quản lý ở trung ương, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và cơ sở nghiên cứu, đào tạo. - Có đánh giá của học viên đối với hoạt động bồi dưỡng, nâng cao năng lực. - Xây dựng cơ sở dữ liệu, mạng lưới cộng tác viên hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST là cán bộ đầu mối của các cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở nghiên cứu, đào tạo; - Tổ chức tọa đàm, hội thảo, sự kiện để thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa cán bộ quản lý với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST. - Cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị.</p>	<p>- Nâng cao năng lực triển khai các hoạt động hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của cán bộ quản lý của các cơ quan Nhà nước Trung ương, địa phương và các tổ chức chính trị xã hội, cơ sở nghiên cứu, đào tạo. - Tạo lập được mạng lưới cán bộ đầu mối hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST tại các cơ quan ở trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở nghiên cứu, đào tạo.</p>	<p>Lựa chọn tối đa 02 tổ chức độc lập, 01 liên danh để triển khai loại hình dự án này</p>

8	<p>Hỗ trợ hoạt động và liên kết cung cấp dịch vụ của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thúc đẩy hoạt động cung cấp một số loại hình dịch vụ tư vấn (pháp lý, đầu tư, tài chính, thuế, kế toán, thành lập và giải thể doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng, marketing, chuyên gia công nghệ, thông tin khoa học và công nghệ...) cho nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. - Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức cung cấp dịch vụ tập trung với các chuyên gia tư vấn cho khởi nghiệp. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn của chuyên gia cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. - Có sự cam kết tham gia tư vấn, chia sẻ của các chuyên gia có kinh nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp ĐMST. - Có đánh giá của đối tượng thụ hưởng đối với các hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ. - Tổ chức các sự kiện để thúc đẩy hoạt động hợp tác, liên kết giữa tổ chức cung cấp dịch vụ tập trung với các chuyên gia tư vấn cho khởi nghiệp ĐMST. - Cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị. 	<ul style="list-style-type: none"> - Các hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm từ chuyên gia cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh về số lượng và chất lượng. 	<p>Lựa chọn tối đa 04 tổ chức độc lập để triển khai loại hình dự án này</p>
9	<p>Hỗ trợ hoạt động xây dựng mạng lưới và nâng cao năng lực cho các cá nhân, tổ chức truyền thông hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tạo lập mạng lưới chuyên gia truyền thông cho khởi nghiệp ĐMST. - Hỗ trợ hoạt động và nâng cao năng lực các cá nhân/tổ chức truyền thông cho khởi nghiệp ĐMST. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có kinh nghiệm hỗ trợ các hoạt động truyền thông cho khởi nghiệp ĐMST. - Có năng lực tập hợp các chuyên gia truyền thông về khởi nghiệp ĐMST; - Có năng lực tổ chức các hoạt động nâng cao 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức được các hoạt động xây dựng và phát triển mạng lưới lưới chuyên gia truyền thông cho khởi nghiệp ĐMST - Tổ chức được các khóa học, tọa đàm, hội thảo, tham quan, khảo sát thực tế, tham gia sự kiện trong nước, nước ngoài để chia sẻ kinh nghiệm và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tác nghiệp trong hoạt động 	<ul style="list-style-type: none"> - Hình thành được mạng lưới các chuyên gia truyền thông cho khởi nghiệp ĐMST hoạt động thường xuyên, có hiệu quả - Nâng cao chất lượng, số lượng các hoạt động truyền 	<p>Lựa chọn tối đa 02 liên danh triển khai loại hình dự án này</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường hiệu quả và tính thống nhất cho việc truyền thông khởi nghiệp ĐMST; - Kết nối các chuyên gia/tổ chức truyền thông cho khởi nghiệp ĐMST để nâng cao sức lan toả và sự tập trung trong các hoạt động truyền thông. 	<p>năng lực cho các chuyên gia truyền thông về khởi nghiệp ĐMST;</p>	<p>truyền thông về khởi nghiệp ĐMST.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá ảnh hưởng, tác động của truyền thông đối với khởi nghiệp ĐMST. - Xây dựng định hướng truyền thông, phát hiện và hỗ trợ nhân rộng mô hình truyền thông theo chiều sâu, hỗ trợ hiệu quả khởi nghiệp ĐMST. - Cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị. 	<p>thông về khởi nghiệp ĐMST.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nâng cao sức lan toả và sự tập trung theo chiều sâu và hỗ trợ hiệu quả trong hoạt động truyền thông về khởi nghiệp ĐMST. 	
10	Hỗ trợ xây dựng và vận hành mô hình thúc đẩy hoạt động tương tác giữa các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.	<ul style="list-style-type: none"> - Thu hút sự quan tâm và khai thác sức sáng tạo của cộng đồng khởi nghiệp trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, Internet, mạng di động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. - Phổ biến kinh nghiệm của các điển hình khởi 	<ul style="list-style-type: none"> - Có kinh nghiệm tổ chức hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST. - Có năng lực thiết kế các mô hình hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động tương tác của các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trong các lĩnh vực liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0; có phương án đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững của nền tảng công 	<ul style="list-style-type: none"> - Hình thành và duy trì các mô hình tương tác hiệu quả của các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác lợi thế của kỹ thuật số, mạng di động và các phương thức thông tin liên lạc hiện đại, phương thức truyền thông đa phương tiện. - Cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc 	<ul style="list-style-type: none"> - Thu hút sự tham gia của các thành phần xã hội, các chủ thể của hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, huy động các nguồn lực đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST. - Vinh danh các điển hình khởi nghiệp ĐMST, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST tiêu biểu gắn với cách mạng công nghiệp 4.0. 	Lựa chọn tối đa 02 tổ chức độc lập, 01 liên danh để triển khai loại hình dự án này

		<p>ngành ĐMST thành công trên cơ sở tận dụng thách thức, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.</p> <p>- Tăng cường hoạt động tương tác hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở phạm vi quốc gia, kết nối với quốc tế.</p>	<p>nghe thông tin và mô hình thức đẩy tương tác.</p> <p>- Có thỏa thuận hợp tác với các nhóm cá nhân/doanh nghiệp khởi nghiệp gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyên gia, nhà tư vấn, cố vấn, nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST đảm bảo khả năng triển khai mô hình tương tác ở quy mô quốc gia và có kết nối với quốc tế.</p>	<p>nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị.</p>		
11	<p>Hỗ trợ hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo chiều sâu của Việt Nam</p>	<p>- Phát triển hoạt động truyền thông cho khởi nghiệp ĐMST trong các lĩnh vực chuyên sâu, bao gồm: nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch và ẩm thực, công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.</p> <p>- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong mạng lưới truyền thông hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST</p>	<p>- Có năng lực, kinh nghiệm tổ chức hoạt động truyền thông cho khởi nghiệp ĐMST, xây dựng nội dung chuyên sâu về khởi nghiệp ĐMST (nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch và ẩm thực, công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0).</p> <p>- Có thỏa thuận hợp tác, phối hợp với các chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái.</p>	<p>- Xây dựng nội dung thông tin chuyên sâu về khởi nghiệp ĐMST trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch và ẩm thực, công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.</p> <p>- Thiết kế mô hình truyền thông hiệu quả để truyền tải định hướng, thông điệp về khởi nghiệp ĐMST trong các lĩnh vực chuyên sâu.</p> <p>- Cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề</p>	<p>- Truyền tải được các thông điệp cụ thể trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch và ẩm thực, công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, bao gồm:</p> <p>+ Phân biệt giữa khởi nghiệp ĐMST và các loại hình doanh nghiệp khác như doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.</p> <p>+ Thúc đẩy đầu tư của các doanh</p>	<p>Lựa chọn tối đa 03 tổ chức độc lập để triển khai loại hình dự án này</p>

		để truyền tải tinh thần, định hướng, thông điệp phát triển khởi nghiệp ĐMST đến cộng đồng trong nước và nước ngoài		ngộ.	<p>ngiệp lớn cho khởi nghiệp ĐMST.</p> <p>+ Thu hút nguồn lực và sự ủng hộ của xã hội với loại hình doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.</p> <p>+ Vai trò và định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST.</p>	
12	Xây dựng, phát triển mạng lưới các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, mạng lưới nhà đầu tư cá nhân và mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Phát triển mạng lưới tổ chức thúc đẩy kinh doanh theo mô hình hoạt động có hiệu quả. - Nâng cao chất lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup) có tiềm năng tăng trưởng nhanh, có khả năng gọi vốn từ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. - Tổ chức huấn luyện để các startup gọi được vốn. - Thu hút nhà đầu tư từ các thành 	<ul style="list-style-type: none"> - Có năng lực tổ chức chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức tập trung cho các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; - Có danh sách chuyên gia, cộng tác viên, cố vấn, nhà đầu tư và văn bản xác nhận tham gia của người giảng dạy, người hướng dẫn thực hành xây dựng mô hình/phương án kinh doanh, tư vấn đầu tư, tài chính, marketing, phát triển sản phẩm/dịch vụ mới, công nghệ, sở hữu trí tuệ, công nhận và lưu 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và thực hành về đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST. - Tổ chức thực hiện hoạt động tương tác giữa nhà đầu tư, nhà tư vấn và doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. - Tổ chức các đoàn công tác trong nước, nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm, liên kết hợp tác đầu tư với các đối tác. - Có đánh giá của các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tham gia đối với hoạt động hỗ trợ huy động vốn và hoạt động liên kết. - Xây dựng quy chế, điều lệ hoạt động nội bộ của tổ chức/mạng lưới liên kết nhà đầu tư. - Xây dựng báo cáo hoạt động thúc đẩy kết nối/giao dịch đầu tư của 	<ul style="list-style-type: none"> - Hình thành, duy trì hoạt động của mạng lưới/hội/hiệp hội khởi nghiệp ĐMST có sự liên kết, tương tác giữa các nhà đầu tư, nhà tư vấn và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. - Kết quả hoạt động hỗ trợ huy động vốn đầu tư cho khởi nghiệp của tổ chức thúc đẩy kinh doanh được thể hiện ở số lượng và quy mô doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST gọi được vốn đầu tư; giá 	Lựa chọn tối đa 01 tổ chức độc lập để triển khai loại hình dự án này

		<p>phần kinh tế, hiệp hội tham gia hoạt động đầu tư cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liên kết hoạt động các nhà đầu tư cá nhân trong nước và mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài. - Tăng số lượng và khối lượng các thương vụ đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST trong nước. 	<p>hành sản phẩm, các kỹ năng thuyết trình, gọi vốn, kiến thức nâng cao, chuyên sâu về khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực cụ thể;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức nâng cao, chuyên sâu về khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực cụ thể đã được thực hiện hiệu quả ở trong nước hoặc nước ngoài. - Có thoả thuận hợp tác với các đối tác trong nước, nước ngoài để triển khai khóa huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức và hoạt động nâng cao kỹ năng gọi vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. - Có khảo sát thực trạng, đánh giá nhu cầu, tiềm năng của các nhà đầu tư trong nước/nước ngoài - Có thoả thuận hợp tác với hiệp hội, doanh nghiệp có tiềm năng đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST. - Có thoả thuận hợp tác 	<p>mạng lưới.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị. 	<p>trị giao dịch thoái vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng/mua bán/sáp nhập doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng và chất lượng của đội ngũ chuyên gia tư vấn, cố vấn, cộng tác viên, nhà đầu tư, khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST có thỏa thuận hợp tác, giao dịch, liên kết hoạt động với tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST. 	
--	--	--	---	---	---	--

			với đối tác có kinh nghiệm đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST trong nước/nước ngoài			
13	Tổ chức các ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia	<ul style="list-style-type: none"> - Quảng bá thành tựu của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam ở phạm vi quốc tế; - Thu hút nguồn vốn đầu tư mạo hiểm trong nước và nước ngoài cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; - Tạo mối liên kết giữa các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và quốc tế. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện cấp quốc gia cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. - Có mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam và quốc tế. - Có văn bản thỏa thuận, hợp tác liên kết vùng và liên kết với các đối tác nước ngoài. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hằng năm, định kỳ tổ chức sự kiện TECHFEST cấp vùng, cấp quốc gia, các sự kiện TECHFEST xoay quanh việc giải quyết vấn đề xã hội cụ thể và lựa chọn các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tiềm năng tham gia TECHFEST quốc gia. - Tổ chức một số hội thảo khoa học, đoàn công tác trong nước, nước ngoài để học tập kinh nghiệm và thúc đẩy quan hệ hợp tác trong nước, quốc tế. - Cung cấp thông tin về việc triển khai nhiệm vụ, thông tin các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo liên quan đến nhiệm vụ cho Văn phòng Đề án 844 định kỳ nửa năm, khi kết thúc nhiệm vụ hoặc đột xuất theo đề nghị. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức được các sự kiện, hội nghị-hội thảo, đoàn công tác về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hướng đến mục tiêu quảng bá thành tựu của hệ sinh thái và thu hút vốn đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. - Kết nối được các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam với các hệ sinh thái khác trên thế giới. - Kết nối được các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. 	Giao trực tiếp Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN chủ trì triển khai nhiệm vụ này
14	Xây dựng/vận hành cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia	Xây dựng/vận hành cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia	- Có kinh nghiệm triển khai xây dựng các cổng thông tin tuân thủ các quy định của Nhà nước	- Cung cấp thông tin về công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; chính sách, pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn	Xây dựng/vận hành được cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia	Giao trực tiếp Cục Thông tin khoa học và

		<p>trên nền tảng công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu tra cứu, khai thác, tương tác các thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật, khoa học công nghệ, nhà đầu tư, ... của cộng đồng khởi nghiệp</p>		<p>đầu tư và giao dịch đầu tư; đối tác, khách hàng; sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; tổ chức, cá nhân hỗ trợ; tin tức, sự kiện trong nước, quốc tế và các hoạt động khác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo</p> <p>- Có các chức năng tra cứu, khai thác, tương tác các thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật, khoa học công nghệ, nhà đầu tư, ... của cộng đồng khởi nghiệp</p>	<p>cung cấp thông tin công khai, minh bạch, đa chiều, với nhiều hình thức khác nhau, hỗ trợ tổ chức, công dân, cộng đồng khởi nghiệp và các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thực hiện các công tác quản lý, tra cứu, khai thác thông tin hỗ trợ công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả.</p>	<p>công nghệ quốc gia chủ trì triển khai nhiệm vụ này</p>
--	--	---	--	--	--	---